

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 907 /STNMT-MT

Điện Biên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

V/v chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”.

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6

Ngày 25/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 1397/SCT-QLĐN ngày 23/10/2018 của Sở Công thương về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án “Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”. Sau khi xem xét, đối chiếu với tài liệu Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 (Chủ dự án) nộp kèm theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”, đã được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tại cuộc họp ngày 07/8/2018, cho thấy, các thông số chính của dự án đã thay đổi, chưa được thể hiện trong báo cáo khảo sát địa chất công trình, chưa đánh giá tác động và giải pháp thi công, bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình thủy điện trong khu vực đã được UBND tỉnh chấp thuận và đang tiến hành khảo sát lập dự án đầu tư, cụ thể:

- Chủ dự án đã thay đổi mực nước hạ lưu min của nhà máy từ 372,9m xuống 370m; theo đó phải thực hiện đào 1.614m sông phía hạ lưu (vị trí đào sâu nhất là 14,6 m, từ cao độ +384,1 m đến +369,5 m; vị trí đào nhỏ nhất là 0m, tại cao độ +368m).

- Việc hạ mực nước hạ lưu min của dự án Thủy điện Huổi Chan 1 xuống +370m đã chùng lún với mực nước dâng bình thường của dự án thủy điện Huổi Vang (Dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hiện tại đang thi công với mực nước dâng bình thường +373,0m).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo Biên bản họp hội đồng thẩm định ngày 07/8/2018 và thống nhất các thông số kỹ thuật theo thiết kế cơ sở của dự án.

Trên cơ sở nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau khi được chỉnh sửa, hoàn thiện, nộp kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi - thiết kế cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng) sẽ tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định theo các quy định pháp luật hiện hành.

Nhận được văn bản này, đề nghị chủ dự án chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo nội dung, yêu cầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục BVMT; *ja*
- Lưu VT.

